

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động giám sát, khảo sát năm 2023
của Ban Pháp chế HĐND

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 8

Thực hiện Thông báo Số: 11TB-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện. Về việc giao nhiệm vụ cho các Ban, các tổ đại biểu báo cáo trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XV. Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo hoạt động giám sát, khảo sát năm 2023, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KHẢO SÁT

1. Giám sát tại kỳ họp

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thực hiện thẩm tra 16 nội dung do Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ các kỳ họp chuyên đề và họp thứ 6, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Báo cáo thẩm tra của Ban cơ bản làm rõ thêm những mặt làm được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và có những kiến nghị đề xuất phù hợp, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban trong đánh giá tình hình, kết quả chỉ đạo thực thi pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, được Ủy ban nhân dân huyện và các ngành ghi nhận, tiếp thu.

Tham gia phối hợp tốt với các Ban Hội đồng nhân dân huyện về thẩm tra các nội dung trình tại các kỳ họp. Tích cực tham gia ý kiến tại các phiên thảo luận tại kỳ họp.

2. Hoạt động giám sát chuyên đề

Thực hiện chương trình giám sát năm 2023, Ban đã tiến hành giám sát hai cuộc. 6 tháng đầu năm giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến 31/12/ 2022,

6 tháng cuối năm giám sát kết quả hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

3. Hoạt động khảo sát

Trong năm Ban đã tổ chức Khảo sát công tác Trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, thứ 7 HĐND huyện, khảo sát Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc cấp quyền sử dụng đất tại thôn Đăk Jri xã Đăk Tô Re, cánh đồng Đăk RTiêng xã Đăk Ruông.

4. Công tác phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát của Ban

- Phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát cùng HĐND huyện về công tác quản lý khoáng sản chưa khai thác và hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện. Cùng Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, tình hình thực hiện Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 và Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 về kế hoạch sử dụng đất năm 2022, kết quả thực hiện chương trình NTM năm 2022. Giám sát kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, tình hình thực hiện Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 và Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 về kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Phối hợp Giám sát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy (*tại Công văn số 974-CV/HU ngày 27/9/2022*), giám sát cùng hai ban theo kế hoạch giám sát chuyên đề của từng ban. Chủ trì, phối hợp cùng Ban Kinh tế xã hội, Ban Dân tộc HĐND huyện tham mưu đề xuất với HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện xem xét bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát về tình hình thực hiện công tác khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe cho hộ nghèo, đồng bào DTTS năm 2019, 2020 trên địa bàn huyện, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ gạo của chính phủ, của tỉnh và huyện cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong 03 năm (*từ năm 2019 đến năm 2021*).

- Tham gia với Thường trực HĐND huyện làm việc, khảo sát tại các xã, thị trấn (*theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện*).

II. Đánh giá chung

Năm 2023 Ban pháp chế HĐND huyện đã tích cực, chủ động trong công việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đã được cụ thể hóa và thực hiện đúng theo sự phân công, điều hành của Thường trực HĐND huyện. Việc triển khai thực hiện giám sát chuyên đề đúng nội dung, mục đích yêu cầu và tiến độ đề ra, trong hoạt động giám sát, Ban đã bám vào các qui định của pháp luật, đảm bảo được tính khách quan, sát thực tế, đề cao tinh thần trách nhiệm trong giám sát, chất lượng, hiệu quả trong giám sát ngày càng được nâng cao. Qua giám sát Ban pháp chế đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của các địa phương, đơn vị, thẳng thắn góp ý những tồn tại hạn chế của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát để có biện pháp khắc phục, đồng thời

ghi nhận những vướng mắc, khó khăn để có ý kiến với các cấp, các ngành, UBND huyện về những giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi pháp luật tại địa phương.

Trên đây là báo cáo hoạt động giám sát chuyên đề năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện (B/c);
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Sánh